



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดระยอง ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามตารางสอบดังต่อไปนี้

/วัน/เวลา...

วัน/เวลา	วิธีการประเมินสมรรถนะ	สถานที่
<p>วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.</p>	<p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) การสอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - คุณธรรม จริยธรรม <p>ความรู้เฉพาะตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 	<p>ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง</p>
<p>วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป</p>	<p>การสอบสัมภาษณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถ ที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เซาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 	<p>ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง</p>

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และคณะกรรมการฯ อาจให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในวันสอบข้างต้น และหากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แต่งกายไม่สุภาพ เข้าห้องสอบ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ยกเว้นมีเหตุอันควร

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปราบกฏชัดเจน พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้สมัครที่สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่ระยองออกให้ ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ กรณีผู้สมัครสอบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรสแก่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔. การสอบข้อเขียน

การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ซึ่งจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

๔.๒ ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้

๔.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่ง ห้องสอบ และสถานที่สอบ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบกำหนดไว้ ผู้ที่นั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ และจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการประเมินสมรรถนะนั้น

๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทำข้อสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่ไว้ให้โดยเฉพาะ

๔.๖ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกำหนดให้จัดหาเอง ในข้อ ๔.๕ เข้าไปในห้องสอบ หากพบว่าผู้ใดนำเข้าไปในห้องสอบหรือผู้ใดฝ่าฝืน จะถือว่ากระทำการทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๗ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔.๙ ห้ามออกจากห้องสอบ ตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นและจะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔.๑๐ ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต

๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดทำข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๔.๑๒ ให้ผู้สมัครสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และฉีดเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสถานที่สอบ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกาหมึกสีน้ำเงินและยางลบปากกาหรือน้ำยาลบคำผิด

๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินครั้งนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน

๗. ผู้ใดไม่มาสอบภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เลขที่ ๘๘๘ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ <https://rayong.treasury.go.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวพินสรี เพียรธัญการกุล)

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และวัน เวลา สถานที่สอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	๐๐๑	นางมณฑาทิพย์ วัฒนรุ่งเรือง

